

Để trung thu TRÀN NGẬP NIỀM VUI

Tết Trung thu là dịp để mọi người, mọi gia đình, cơ quan, đoàn thể, cộng đồng và toàn xã hội dành cho các em thiếu nhi tất cả những tình cảm yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc. Cũng như mọi năm không khí đón tết Trung thu năm nay được các em thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh háo hức chờ đợi.



Chuẩn bị cho các em đón tết Trung thu.

Khác với mọi năm, tết Trung thu năm nay ngoài luyện tập các tiết mục văn nghệ, múa hát biểu diễn đêm ngày 14/8, sáng 15/8 âm lịch, các chi đoàn trong xã Việt Thuận (Xã Thuận) tổ chức luyện tập nhiều trò chơi truyền thống như kéo co, nhẩy bao bố, bịt mắt bắt lợn... Theo anh Lê Văn Yên, Bí thư đoàn xã Việt Thuận, năm nào cũng vậy, các chi đoàn trên địa bàn xã đều phối hợp với các đoàn thể chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức cho các em liên hoan, vui chơi, có một đêm trung thu thực sự vui vẻ, ý nghĩa. Do ai cũng muốn mang lại niềm vui cho trẻ em nên việc tổ chức trung thu luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ về kinh phí của các gia đình. Đêm trung thu là đêm vui nhất, ý nghĩa nhất nên cùng với vui chơi, phá cỗ, các em học sinh chăm ngoan, học giỏi cũng được nhận những phần thưởng xứng đáng do chính quyền, đoàn thể xã trao tặng.

Để các em thiếu niên, nhi đồng có một mùa trung thu thật vui vẻ, ý nghĩa, nhiều năm qua, hoạt động xã hội hóa luôn được người dân Tây Phong (Tiền Hải) tích cực hưởng ứng. Ngoài quyền góp, ủng hộ của người dân địa phương, nhiều con em xa quê thành đạt cũng thường xuyên hỗ trợ kinh phí để tổ chức tết Trung thu đầy đủ cho các em. Tết Trung thu năm nay đã vui động nguồn xã hội hóa từ con em xa quê được 150 triệu đồng để mua quà và tổ chức sinh hoạt trưa cho các em. Ông Lê Văn Điểm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với nguồn lực kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn so với các xã, thị trấn trong huyện nên hàng năm, cứ mỗi dịp tết Trung thu, các tổ chức, đoàn thể trong xã tích cực kêu gọi bà con địa phương và

con em xa quê thành đạt quan tâm đến trẻ em trong xã. Năm nay, với số tiền huy động được, chúng tôi phối hợp với nhà tài trợ tổ chức phát quà cho các cháu từ 0 - 5 tuổi, riêng các cháu từ 6 - 14 tuổi được ăn trưa tập trung nên tâm trạng của các cháu rất phấn khởi. Không chỉ trẻ em ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh hào hứng với tết Trung thu, với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tết Trung thu giờ đây cũng đầy màu sắc và luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Tại Làng trẻ em SOS (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) - nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng trên 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, năm nào không khí đón tết Trung thu ở đây cũng rất náo nhiệt. Ông Nguyễn Đức Quý, Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS chia sẻ: Tết Trung thu năm nay là năm thứ tư Làng tổ chức đón tết cho các em. Thấy hiểu sự thiệt thòi của các em nên Ban Giám đốc cùng nhân viên và các mẹ, các đi đầu cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện để các em được đón tết Trung thu vui vẻ nhất. Trước tết Trung thu khoảng một tháng, vào các buổi chiều sau giờ tan học và các ngày nghỉ, nhân viên giáo dục trong Làng đều tổ chức cho các em tập các tiết mục văn nghệ, làm đèn lồng, đèn ông sao... để chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm. Gần đến tết Trung thu, các tổ chức, cơ quan, cá nhân thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho các em nên tâm trạng của các em rất phấn khởi. Em Nguyễn Thị Thu sống tại Làng từ những ngày mới thành lập, mỗi dịp tết Trung thu đến với em có rất nhiều cảm xúc. Mỗi dịp tết Trung thu đến, các bác lãnh đạo, cùng các mẹ, các đi trong Làng chuẩn bị mọi

thứ cho chúng cháu rất đầy đủ. Chúng cháu cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các tổ chức, cá nhân nên cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Để mùa trung thu diễn ra vui vẻ và ý nghĩa, theo bà Hoàng Thị Len, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo trợ và Chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), tết Trung thu năm nay, Sở tích cực phối hợp các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hướng tới chủ đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhưng phải bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các em thiếu niên, nhi đồng nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với điều kiện, tập quán của từng địa phương. Cùng với đó, Sở phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ... tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ tết Trung thu, các đồ chơi dành cho trẻ em để bảo đảm độ an toàn cho trẻ.

Bằng sự quan tâm, chăm lo cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương và những nhà hảo tâm, hy vọng các em thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh sẽ được đón một tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa.

NGUYỄN CƯỜNG

RỘN RÀNG ĐẾN HỘI TRĂNG RẪM

Đạo quanh các con phố nơi thành thị đến những làng quê, không khí tết Trung thu như làn gió mới lan tỏa đến từng ngõ ngách, đời sống của người dân. Các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi. Người lớn có thêm khoảng thời gian hoài niệm về tuổi thơ, trẻ em lại góp nhặt thêm cho mình bao kỷ niệm. Giờ đây, tết Trung thu không còn của riêng con trẻ.

Nay ở địa phương. Trước đêm trăng rằm khoảng nửa tháng là khoảng thời gian các em nhỏ ở thôn bắt đầu tập luyện cho đêm biểu diễn trung thu chính thức diễn ra vào sáng ngày 15/8 âm lịch. Hàng ngày, tranh thủ học bài từ chiều sớm đến 19 giờ, các em thiếu niên về tụ về hội trường thôn để cùng nhau luyện tập nghi thức đội và các tiết mục văn nghệ. Trong khoảng sân rộng, các bậc cha mẹ, ông bà, anh chị thanh niên chăm chú xem các em luyện tập. Đối với người dân nơi đây, tết Trung thu là dịp mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, đây cũng là dịp mang lại niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ khi tận mắt thấy con cái mình tập luyện, trình diễn những tiết mục văn nghệ mà ngày thường

họ ít hoặc không thấy được. Chi Bùi Thị Văn Anh, Bí thư Chi đoàn thôn Thái Hòa 2 cho biết: Ngoài các hoạt động văn nghệ biểu diễn trung thu chính thức diễn ra vào sáng ngày 15/8 âm lịch, xã Đông Hoàng từ lâu vẫn giữ được truyền thống rước đèn vào tối ngày 13/8 âm lịch. Mỗi thôn làm một mô hình đèn lồng để tham gia rước đèn quanh xã. Mấy năm gần đây, nhiều thôn có mô hình tàu, thuyền, bia chủ trương thôn để cùng nhau luyện tập nghi thức đội và các tiết mục văn nghệ. Trong khoảng sân rộng, các bậc cha mẹ, ông bà, anh chị thanh niên chăm chú xem các em luyện tập. Đối với người dân nơi đây, tết Trung thu là dịp mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, đây cũng là dịp mang lại niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ khi tận mắt thấy con cái mình tập luyện, trình diễn những tiết mục văn nghệ mà ngày thường

Anh Nguyễn Kim Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Lang (Hưng Hà) chia sẻ: Thực hiện kế hoạch của Huyện đoàn Hưng Hà, tết Trung thu năm nay, Đoàn Thanh niên xã đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động tập luyện văn nghệ cho thiếu niên nhi đồng và thanh niên, phát quà cho thiếu nhi... Các chi đoàn đã thực hiện đúng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội trung thu. Đặc biệt, năm nay địa phương chỉ tổ chức hội diễn văn nghệ tập trung, không tổ chức hội trại tập trung mà mỗi thôn một trại cắm trại thôn mình nên Đoàn Thanh niên xã khuyến khích các cơ sở thôn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao lành mạnh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em.



Các em nhỏ háo hức xem múa lân, múa sư tử.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

<p>Bà Phạm Thị Hoàn, 67 tuổi, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình)</p>  <p>Tôi thấy rất vui khi các cấp, các ngành cùng vào cuộc để tổ chức tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Không chỉ có các hoạt động văn hóa văn nghệ mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn có các phần quà tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, tôi thấy khắp các phố phường đều rộn rã đèn hoa, trống hội. Vui hơn là sự xuất hiện của các đội múa lân, múa rồng biểu diễn ở các tuyến phố. Tôi như được sống lại những ngày tuổi thơ của mình.</p>	<p>Chị Phạm Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh</p>  <p>Nhiều cháu khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh được tham gia các chương trình văn nghệ, các hoạt động hội trại do các cấp tổ chức. Đây là điều mà các em cảm thấy hạnh phúc nhất, được bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các em vốn không có được như chúng bạn cùng trang lứa.</p>	<p>Cháu Lê Công Thành, 5 tuổi, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình)</p>  <p>Là thành viên trẻ tuổi nhất của đội múa lân Hưng Nghĩa Đường, cháu đã cùng các anh chị trong đội tập luyện từ nhiều ngày trước. Khi được biểu diễn phục vụ các bạn và mọi người cháu thấy rất vui và quên hết mệt mỏi. Cháu sẽ đi biểu diễn cùng các anh chị trong dịp trung thu này để đem đến cho các bạn những tiết mục hay, hấp dẫn.</p>
--	---	---

TẮT ĐẠT - TIẾN ĐẠT

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Phòng ngừa là cơ bản

Khi cháy, nổ xảy ra thường để lại những hậu quả nặng nề, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải bắt đầu từ ý thức, hành vi của mỗi người dân.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Theo số liệu của lực lượng chức năng, từ tháng 6/2015 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 40 vụ cháy, nổ làm bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản trên 30 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại rất lớn. Điển hình: khoảng 19 giờ ngày 2/9/2017 tại khu vực nhà kho thuộc Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam đóng trên địa bàn xã Tây An (Tiền Hải) đã bất ngờ xảy ra cháy. Do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa bắt nhanh và nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai phương án dập lửa, cứu tài sản. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn, nguyên

liệu bén nhanh nên việc khống chế đám cháy khá khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc xuyên đêm, đến sáng ngày 3/9 mới cơ bản khống chế được tình hình. Vụ cháy đã thiếu trụi nhiều tấn bông, vải sợi. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình cháy, nổ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn PCCC, chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đều đã chủ động xây dựng kế hoạch thành lập

các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC theo chuyên ngành, chuyên đề tại các cơ sở trọng điểm về PCCC; trong đó, tập trung vào tuần lễ quốc gia về sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại, chủ động ngăn chặn cháy, nổ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCC được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các cấp, các ngành đã huy động đồng đội tham gia PCCC đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, từng hộ gia đình có quan, doanh nghiệp với phương châm "phòng ngừa

là cơ bản". Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm vi phạm nghiêm trọng về PCCC. Trong đó, đã xây dựng 10 phòng sự, 64 tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo đảm an toàn PCCC; thực trạng tình hình cháy, nổ, nguyên nhân cháy, nổ, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; kiến thức phổ thông về phòng ngừa cháy, nổ; cách xử lý khi phát hiện cháy. Các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động vào ngày toàn dân PCCC (4/10), các dịp lễ, tết, cung cấp 800 băng đĩa cho các địa bàn trọng điểm về PCCC; hướng dẫn 740 cơ quan, doanh nghiệp, địa phương treo băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác PCCC tại các trục đường giao thông, nơi tập trung đông người, khu, cụm công nghiệp, cổng trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác này. Công an tỉnh tổ chức hàng trăm

lớp tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy; hướng dẫn cho trên 1.000 cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Hướng dẫn trên 100 cơ sở cồng cố, kiến tạo toàn lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Cùng với tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm về công tác PCCC; xác định cơ sở có nguy cơ cháy, nổ để có phương án phòng ngừa. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC với phương châm "4 tại chỗ". Công an tỉnh đã tổ chức ký quy chế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, các nhà cấp trung tâm điện lực Thái Bình và Tổng công ty Khí Việt Nam trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và PCCC nói riêng. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tổ chức huấn luyện, phối hợp diễn tập thực

hiện các phương án chữa cháy và CNCH. Trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức huấn luyện 1.305 giờ (lý thuyết 400 giờ, thực hành 905 giờ); phối hợp tổ chức thực tập 104 phương án chữa cháy ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 20 vụ cháy, 2 vụ cứu nạn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã xử lý thành công 23 vụ cháy, đã bảo

vệ được khối tài sản, hàng hóa hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay đã bước vào mùa hanh khô, nguy cơ về cháy, nổ tiềm ẩn cao, do đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị và nhân dân cần nâng cao ý thức trong công tác PCCC, đồng thời xây dựng các phương án PCCC tại chỗ, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng yêu cầu xử lý các vụ cháy kịp thời, có hiệu quả.

NGUYỄN TÙNG



Diễn tập phương án PCCC tại kho xăng dầu Hải Hà (Thái Thụy).